



# THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2017

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**Kính gửi: Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh  
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng**

***Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,***

Phục sinh là mâu nhiệm trọng tâm của đức tin và là cao điểm của các cử hành phụng vụ Kitô giáo; bởi vậy, mẹ Hội Thánh đã dành một khoảng thời gian cần thiết hằng năm để dân Chúa chuẩn bị tâm hồn cảm nhận hồng ân sự sống vĩnh cửu nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô Cứu Thế. Mùa Chay thánh mà chúng ta khởi sự từ thứ Tư lễ Tro chính là cuộc hành trình ân phúc đó.

Chúng ta cùng hòa nhịp với cộng đoàn Dân Chúa khắp hoàn vũ trong Mùa Chay thánh năm nay để cảm nghiệm mâu nhiệm Thánh giá của Đấng Cứu Thế cùng với tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp mùa Chay mang chủ đề: ***“Lời Chúa là một hồng ân – Tha nhân là một hồng ân”***. Thực vậy, cảm nhận hồng ân Lời Chúa và vui hưởng hồng ân sống với tha nhân là bước đi cần thiết để chúng ta củng cố và thăng tiến mối tương quan với Thiên Chúa và với anh em đồng loại. Khi sống tinh thần ***“chạy tịnh phần xác, chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn”*** của Mùa Chay thánh, mỗi tín hữu chúng ta thực thi việc hồi tâm hoán cải cuộc đời mình bằng ánh sáng Lời Chúa và sự thúc đẩy của đức ái Kitô giáo. Đặc biệt, trong năm khởi đầu chương trình mục vụ gia đình của Giáo hội Việt Nam, từng cá nhân, cách riêng là các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân gia đình được mời gọi làm mới cuộc sống bản thân, gia đình và cộng đồng nhờ việc chuyên tâm lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong mọi mối tương quan và hoàn cảnh sống của chúng ta. Cảm nghiệm hồng ân Lời Chúa và tha nhân cũng nhắc nhở chúng ta tích cực và chủ động sống tâm tình cầu nguyện, chay tịnh và bác ái trong nỗ lực thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội.

Bởi vậy, trong Mùa Chay thánh này, tôi tha thiết mời gọi quý Cha và từng thành viên trong gia đình giáo phận thực hành một vài nỗ lực sau đây:

1/ Thăng thấn duyệt xét lại bản thân có yêu mến tiếp nhận hồng ân Lời Chúa, có thành tâm thực thi và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng trong đời sống gia đình và cộng đồng hay chưa?

2/ Tích cực sửa đổi một vài thói quen xấu của bản thân đã thường xuyên làm tổn hại đến đời sống yêu thương trong gia đình và cộng đồng bằng một hành vi tích cực có thể mang lại niềm vui và bình an, làm chứng tá cho Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

3/ Quyết tâm tìm kiếm một hoạt động đạo đức cá nhân hoặc cộng đồng để tham gia trong Mùa Chay và tiếp tục thực hành suốt năm phụng vụ này.

Nhân dịp khởi đầu mùa Chay này, cũng là ngày cộng đoàn dân Chúa toàn Giáo phận tham gia chương trình ***“Quyên góp cho Ngân sách Mục vụ Giáo phận tài khóa 2017”***, tôi cũng đã gửi đến từng gia đình trong Giáo phận bức Tâm Thư tha thiết mời gọi anh chị em chung lòng và hợp sức sẻ chia với Giáo phận trong các hoạt động mục vụ tông đồ.

Tin tưởng vào sức mạnh của hồng ân Lời Chúa và Tha nhân, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi thân chúc quý Cha, quý Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh, quý Chức việc và mọi thành viên trong gia đình Giáo phận một Mùa Chay thánh đầy tràn phúc ân của Chúa, để đời sống bản thân, gia đình và cộng đoàn thực sự là dấu chỉ của quyền năng sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nguyện xin Thánh Giá nhiệm mâu của Chúa Ki-tô chúc lành và cải hóa chúng ta.

**Giám mục của anh chị em,**

**+ Giuse Đặng Đức Ngân  
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**